



ประกาศเทศบาลตำบลพิจิตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้อนุมัติให้เทศบาลตำบลพิจิตร ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลพิจิตร โดยสอบสนามที่สอบที่เมืองพิจิตร จ. ส. ๖๖๖๓.๓๗/๖๖๖๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติการดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล มี

รายละเอียดจำนวนความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสำนักงาน ก.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนาอนุบาลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ. ส.ท. ๖๖๖๑.๕/๖๖๖๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลพิจิตร ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินค่าจ้างที่จะได้รับ

๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานสถานธนาอนุบาล

๑.๒ อัตราเงินค่าจ้าง ๑๑,๕๑๖ บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของสถานธนาอนุบาลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำหนด

๒. จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งทั้งหมด

จำนวน พนักงานสถานธนาอนุบาล จำนวน ๑ อัตรา

๓. หลักเกณฑ์คุณสมบัติของพลัด

ผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีความชำนาญเฉพาะตัวสามารถปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งมีค่าเป็นต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ผู้มีสิทธิสมัครเกี่ยวกับงานเก็บรักษาทรัพย์สินที่รับจำนำ ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินทุกรายการที่อยู่ในสภาพดี ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามระเบียบรับจำนำ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานที่ควรศึกษาจากแบบอย่าง ขึ้นสอน และวิธีการที่ชัดเจน พอสมควรภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้มีสิทธิสมัครที่อื่นที่มีชื่อของ

ผู้มีสิทธิสมัครเกี่ยวกับงานตรวจลงตราทรัพย์สินที่รับจำนำประจำวัน ลงทะเบียนทรัพย์สินรับจำนำ ลงทะเบียนทรัพย์สินไม่เคลื่อนไหว ใช้จ่ายทะเบียนทรัพย์สินรับจำนำ โฉนด และตรวจรายงานสำนักงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานที่ควรศึกษาจากแบบอย่าง ขึ้นสอน และวิธีการที่ชัดเจนพอสมควรภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีผู้มีสิทธิสมัครที่อื่นที่มีชื่อของ